



ประกาศคณะกรรมการสุขอาศศตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
เรื่อง นโยบายไมรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส  
(No Gift Policy)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อให  
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และผูปฏิบัติงานไดยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เป็ไปตามนโยบายรัฐบาลในการ  
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับแผนแม่บท  
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
เรื่อง การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ลงประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ และเป็นไปตามนโยบาย  
ของมหาวิทยาลัยในการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของส่วนงาน  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU-ITA) ในการเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และความโปรงใส  
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่  
ทุกรูปแบบอย่างจริงจัง

เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของคณะกรรมการสุขอาศศตร เป็ไป  
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม จึงประกาศนโยบายไมรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ใน  
ทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy) ร่วมกันปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร โดยการนำของ  
ผู้บริหารสูงสุด ตลอดจนพนักงานมหาวิทยาลัยและผูปฏิบัติงานในคณะกรรมการสุขอาศศตรทุกคน ขอประกาศเจตนารมณ์  
“งดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy)” เพื่อ  
หลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรืออาจ  
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแนวทางดังนี้

๑. ผู้บริหาร พนักงานมหาวิทยาลัย และผูปฏิบัติงานในคณะกรรมการสุขอาศศตรงดรับของขวัญและของกำนัล  
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส

๒. ผู้บริหาร พนักงานมหาวิทยาลัย และผูปฏิบัติงานในคณะกรรมการสุขอาศศตรงดรับของขวัญและของกำนัล  
ทุกชนิดแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อในทุกเทศกาลและทุกโอกาส

๓. ผู้บริหาร พนักงานมหาวิทยาลัย และผูปฏิบัติงานในคณะกรรมการสุขอาศศตรต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง  
โปรงใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัลหรือผลประโยชน์ที่มีชอบด้วย  
กฎหมาย

๔. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาส  
ต่างๆ ตามประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความยินดี บัตร  
แสดงความเสียใจ แทนการให้ของขวัญหรือสิ่งของ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์)

คณบดีคณะกรรมการสุขอาศศตร